

Số: /BC-SNN

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV

I. Công tác triển khai, thực hiện

1. Công tác triển khai

- Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, huy động sức mạnh của các ngành, các cấp và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật (VPPL); Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đến tất cả công chức, viên chức và người lao động của Ngành thực hiện, hình thức triển khai thông qua các cuộc họp định kỳ của Sở, và các cuộc họp ở các đơn vị trực thuộc. Qua đó công tác triển khai, đã phát huy vai trò của người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác PCTP, VPPL, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở mỗi đơn vị khi để xảy ra tình trạng công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật.

- Bên cạnh, Sở Nông nghiệp và PTNT còn phối hợp tốt với các Ngành và lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, nhất là kế hoạch liên ngành về phòng, chống trong thanh thiếu niên con em công chức, viên chức vi phạm pháp luật trong Ngành và phạm vi địa bàn Tỉnh.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Chi cục: Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; Thanh tra Sở nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; Chi cục PTNT đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phối hợp Công an Tỉnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn

mới. Kết quả thực hiện đạt được:

2.1.1. Công tác kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng bảo vệ rừng và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản, với 1.493 lượt tuần tra và 5.982 lượt người tham dự. Qua công tác tuần tra, kiểm tra đã phát hiện xử phạt 84 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách 106.750.000 đồng (trong đó có 01 vụ tàng trữ, 02 vụ mua bán động vật rừng, với số tiền xử phạt 9.000.000 đồng). Tổ chức 29 lớp tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và bảo vệ động vật hoang dã với 800 người tham dự.

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng các ý thức của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo vệ sinh thái môi trường giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu hiện nay.

2.1.2. Công tác xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ báo cáo tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 29/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận được 10 đơn (07 đơn kiến nghị, phản ánh; 03 đơn khiếu nại). Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đã được Sở giải quyết, đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã thực hiện xử lý đơn theo quy định. Về khiếu nại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã hướng dẫn công dân gửi đơn đúng nơi quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp kiến nghị, phản ánh của công dân, không để tồn đọng đơn thư. Đối với một số đơn thư, kiến nghị phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bộ phận tiếp dân (Thanh tra Sở) giải thích, hướng dẫn theo quy định.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đảng uỷ Sở quan tâm chỉ đạo đến các cấp uỷ đảng trực thuộc và Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến công chức, viên chức, người lao động Ngành Nông nghiệp như: Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 3798/KH-SNN ngày 16/12/2021 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 3908/KH-SNN ngày 24/12/2021 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 41/KH-SNN ngày 07/01/2022 kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Kết quả đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua công tác chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực, thống nhất góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch bộ máy của đơn vị. Trong kỳ báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT không phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.

2.1.3. Công tác thú y và thủy sản xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt

- Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện đồng bộ công tác quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản, làm hủy diệt nguồn lợi thủy sản theo Công văn số 4371/UBND-THVX ngày 31/10/2019, Công văn số 90/UBND-KT ngày 18/02/2020, Công văn số 268/UBND-KT ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 1658/SNN-KHTC ngày 31/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Kết quả trong kỳ báo cáo: đã in ấn phát hành 10.000 tờ rơi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp với Đài truyền hình xây dựng phát sóng video tuyên truyền công tác khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2021; khảo sát các địa điểm thay và lắp đặt mới các pa nô tuyên truyền thủy sinh vật ngoại lai và một số loại ngư cụ cấm khai thác thủy sản; in 1.000 bản áp phích tuyên truyền về danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời đã thực hiện thu 16/50 mẫu cá tra giống để phân tích dư lượng một số chất cấm như Gentian Violet (Crystal Violet), Malachite green, Enrofloxacin, Levofloxacin. Bên cạnh, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo hợp đồng, chương trình, dự án về lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản như: giám sát dư lượng đã lấy 225/297 mẫu cá (cá tra, cá rô phi đỏ) của

05 vùng nuôi trên địa bàn tỉnh; kiểm tra các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường, dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng hoặc không có trong danh mục được phép lưu hành, dư lượng hóa chất kháng sinh được phép sử dụng. Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản: lấy 145 mẫu (thịt heo, thịt gà, nước mắm, heo quay,...) tại các chợ kinh doanh thực phẩm. Đối với các mẫu không bảo đảm an toàn thực phẩm, nhiễm dư lượng kháng sinh cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản, chế biến sản phẩm thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm nghiệm cho các cơ sở, hộ kinh doanh, đề nghị các hộ kinh doanh truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP và cho làm cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, thủy sản bảo đảm ATTP và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

2.1.4. Công tác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phối hợp Công an Tỉnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp tốt với Công an Tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, đơn vị đã đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho đơn vị Công an Tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác Công an thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, chung sức xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí là 1.116.900.000 đồng. Tính đến tháng 7/2022, có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Lũy kế toàn Tỉnh có 103 xã đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 89,56%), tăng 06 xã so cuối năm 2021, 12 xã còn lại đạt từ 12 - 16 tiêu chí.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 10 xã đầu tiên được công nhận xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021. Đối với đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn huyện nông thôn mới: Lũy kế đến nay có 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ NTM (thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh và thành phố Hồng Ngự), 02 huyện (Tháp Mười, Cao Lãnh) đạt chuẩn nông thôn mới.

2.2. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm soát, tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong khâu vận chuyển mua bán mà Ngành đang quản lý, nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm trên địa bàn Tỉnh.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, gắn với thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền của Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kết hợp tuyên truyền công chức, viên

chức đấu tranh, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tại các buổi sinh hoạt báo hàng tuần và các cuộc họp giao ban định kỳ của Sở, Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo an toàn về ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ.

- Bên cạnh, Lãnh đạo Sở luôn phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền giáo dục đối với công chức, viên chức và người lao động trong Ngành về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, vận động 100% công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị không vi phạm pháp luật và cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết quả, trong kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT không xảy ra tình trạng công chức, viên chức vi phạm pháp luật.

II. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

1. Hạn chế, khó khăn

Trong kỳ báo cáo, Ngành Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều nỗ lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96 của Quốc hội, Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số hạn chế:

- Công tác tuyên truyền của Ngành chưa được thường xuyên nhất là ở vùng dân cư nông thôn, vùng giáp ranh biên giới.

- Hình thức, nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật chưa được sinh động, hấp dẫn còn nhiều hạn chế.

2. Nguyên nhân

Đội ngũ công chức, viên chức của Ngành giỏi về chuyên môn, nhưng kỹ năng truyền đạt, phổ biến các văn bản cấp trên còn hạn chế, chưa kinh qua đào tạo.

III. Dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật; kiến nghị, đề xuất chủ trương, giải pháp trong thời gian tới

1. Dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tác động đến địa bàn Tỉnh

Đồng Tháp có hơn 50 km đường biên giới giáp với Campuchia, khu vực “Tam giác Vàng” vẫn là một trong 2 trung tâm sản xuất thuốc phiện, heroin và ma túy tổng hợp lớn nhất trên thế giới, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam và Campuchia. Các đối tượng, đường dây lợi dụng các tuyến vận tải liên vận để vận chuyển ma túy từ Lào qua Campuchia vào Việt

Nam; lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất để vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc qua Việt Nam sang Campuchia, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy rất phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng người và phương tiện qua lại biên giới để vận chuyển trái phép các chất ma túy vào Tỉnh Đồng Tháp và Việt Nam. Xu hướng của tội phạm ma túy là sử dụng các loại tiền chất, hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Sự xuất hiện các tiền chất thay thế mới được sử dụng sản xuất ma túy tổng hợp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hoạt động có tổ chức, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, gây khó khăn cho các Ngành chức năng trong phát hiện, điều tra, xử lý.

2. Giải pháp thực hiện phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Ngành nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới.

Để phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, Sở Nông nghiệp và PTNT với nhiệm vụ chuyên môn về sản xuất nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 36 -CT/TW năm 2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, bên cạnh đó chỉ đạo 02 đơn vị trực thuộc: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức vận động người thân và người dân tuyệt đối không trồng cây thuốc phiện và kiểm soát chặt vận chuyển các thuốc thú y, thủy sản có chất ma túy để kịp thời phát hiện, không để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Lãnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của Ngành.

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản kiểm soát chặt công tác quản lý nhà nước không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các loại tiền chất có chứa chất ma túy, kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan thẩm quyền triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự và nâng cao đời sống công chức, viên chức và người dân sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn đối với nhóm người tác động vi phạm pháp luật vào đơn vị, huy động sức mạnh lực lượng công chức, viên chức của Ngành tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Chú trọng xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng các lực lượng

bảo vệ cơ quan, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Ngành Nông nghiệp và PTNT.

- Đổi mới và nâng chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền của Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phù hợp trong điều kiện của Ngành; kết hợp giữa tuyên truyền và đấu tranh, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội Khóa XIV của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Công an Tỉnh;
- GD và các PGD Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Chi cục: TT & BVTV, CN TY&TS, PTNT, Kiểm lâm;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, VP (Đ).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thành Ngoan